



ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

.....

ตามประกาศกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ  
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน  
สมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะตาม  
วัน เวลา และสถานที่ไปเรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ใช้เฉพาะ  
ตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของ  
กรมปศุสัตว์ฉบับดังกล่าว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - นามสกุล
๐๐๑	นางสาวกมลชนก แก้วคำนวน
๐๐๔	นางสาวภัคศรัณย์ พูลสวัสดิ์
๐๒๔	นางสาวกาญจณี ภูนาเชียง
๐๗๓	นายธีรวัฒน์ โอสถ
๐๘๓	นางสาวจรรยาพร ศรีมณี
๐๙๕	นายนิติกันต์ บัวแก้ว

อนึ่ง การตรวจคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
ความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้ตรวจสอบและประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัคร  
เข้ารับการสอบแข่งขันได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตรงตาม  
ประกาศรับสมัครเลือกสรรในครั้งนี้อย่างแท้จริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการประเมินรายใดมี  
คุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครเลือกสรร จะถือว่า  
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ข) กำหนดวัน...

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตามรายชื่อที่ประกาศนี้ เข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา. ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมาย อาคารวิจิตรพาหนการ ชั้น ๖ กรมปศุสัตว์ โดยให้มา รายงานตัวตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. โปรดแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมเสื้อไม่มีแขน กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะพองน้ำ ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน มาแสดงตนเพื่อเข้ารับการประเมิน

หากผู้ใดไม่มารายงานตัว พร้อมหลักฐานมายื่น ตามวัน เวลาที่กำหนดจะไม่อนุญาต ให้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และหากไม่มาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะรายใด ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครเลือกสรร ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายนั้นจะเป็นผู้มี รายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศกรมปศุสัตว์ฉบับนี้ ก็จะไม่มีความสามารถได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ <http://legal.dld.go.th> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอิสระ ปัญญาวรณ)

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์